

## Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2016

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Nguyện xin Ân Sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa.

Chúa Nhật hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của Giáo Hội và đời sống mỗi người chúng ta.

Trong đời sống Giáo Hội, Chúa Thánh Thần hằng hoạt động để hướng dẫn Hội Thánh. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các Bí Tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu giống như bất cứ một cơ cấu tổ chức xã hội nào khác.

Trong đời sống cá nhân, từ khi lãnh Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn cuộc đời mỗi người. Đặc biệt, qua Bí Tích Thêm Sức, chúng ta nhận được một cách dồi dào bày ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở mọi người suy ngắm vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Chúa Thánh Thần đã, đang và vẫn còn hoạt động trong Hội Thánh. Tuy nhiên có những lúc, chúng ta chưa nhận ra Ngài, chúng ta chưa khao khát Ngài cho đủ, chưa mong muốn Ngài thực sự. Cùng dâng thánh lễ hôm nay, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, như xưa, Mẹ đã hướng dẫn các môn đệ trong nhà Tiệc Ly, để chúng ta có thể mở rộng tâm hồn đón nhận nguồn ơn phúc vô biên của Chúa Thánh Thần.

*Sinh hoạt giáo xứ:*

Ngày 21 tháng 5, trong thánh lễ 6 giờ chiều thứ Bảy, sẽ có 123 em được Rửa tội và Thêm Sức lần đầu tiên. Giáo xứ hân hoan chúc mừng các em và gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em trong dịp trọng đại này và nguyện xin Mình và Máu Chúa Giêsu luôn là thần lương nuôi sống linh hồn của các em.

Cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa một tuần lễ an bình trong sự yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa.

Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ  
Chánh Xứ